

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Lễ hội Đền Hùng còn gọi là Giỗ Tổ Hùng Vương, là một lễ hội lớn nhằm tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn công lao lập nước của các vua Hùng, những vị vua đầu tiên của dân tộc.

Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương diễn ra vào ngày mùng 10-3 âm lịch hàng năm tại Đền Hùng, Việt Trì, Phú Thọ. Trước đó hàng tuần, lễ hội đã diễn ra với nhiều hoạt động văn hóa dân gian và kết thúc vào ngày 10-3 âm lịch với Lễ rước kiệu và dâng hương tại Đền Thượng.

Từ xa xưa, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã có vị thế đặc biệt trong tâm thức của người Việt. Bản ngọc phả viết thời Trần, năm 1470 đời vua Lê Thánh Tông và đời vua Lê Kính Tông năm 1601 sao chép đóng dấu kiểm để tại Đền Hùng, nói rằng: “...Từ nhà Triệu, nhà Đinh, nhà Lê, nhà Lý, nhà Trần đến triều đại ta bây giờ là Hồng Đức Hậu Lê vẫn cùng hương khói trong ngôi đền ở làng Trung Nghĩa. Những ruộng đất sưu thuế từ xưa để lại dùng vào việc cúng tế vẫn không thay đổi”.

Như vậy, có thể hiểu từ thời Hậu Lê trở về trước các triều đại đều quản lý Đền Hùng theo cách giao thẳng cho dân sở tại trông nom, sửa chữa, cúng bái, làm Giỗ Tổ ngày 10-3 âm lịch. Bù lại họ được miễn nộp thuế 500 mẫu ruộng, miễn đóng sưu, miễn đi phu đi lính.

Đến đời nhà Nguyễn vào năm Khải Định thứ 2 (1917), Tuần phủ Phú Thọ Lê Trung Ngọc đã trình bộ Lễ định ngày 10-3 âm

lịch hàng năm làm ngày Quốc tế (Quốc lễ, Quốc giỗ). Điều này được tẩm bia Hùng Vương từ khảo do Tham tri Bùi Ngọc Hoàn, Tuần phủ tỉnh Phú Thọ, lập năm Bảo Đại thứ 15 (1940) cũng đang đặt ở Đền Thượng trên núi Hùng, xác nhận: “Trước đây, ngày Quốc tế lấy vào mùa thu làm định kỳ. Đến năm Khải Định thứ hai (ương lịch là năm 1917), Tuần phủ Phú Thọ là Lê Trung Ngọc có công văn xin bộ Lễ ấn định ngày mùng 10-3 hằng năm làm ngày Quốc lễ, tức trước ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đời thứ 18 một ngày. Còn ngày giỗ (11-3) do dân sở tại làm lễ”. Kể từ đây, Giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10-3 âm lịch hàng năm được chính thức hóa bằng luật pháp.

Sau cách mạng tháng Tám (1945) Đảng, Nhà nước ta rất quan tâm tới Đền Hùng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đều đã về thăm viếng tại đây. Kế tục truyền thống cao đẹp của cha ông, nhất là đạo đức “uống nước nhớ nguồn”, ngay sau cách mạng thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh của Chủ tịch nước số 22/SL-CTN ngày 18-2-1946 cho công chức nghỉ ngày 10-3 âm lịch hàng năm để tham gia tổ chức các hoạt động Giỗ Tổ Hùng Vương - hướng về cội nguồn dân tộc.

Trong ngày Giỗ Tổ năm Bính Tuất (1946) - năm đầu tiên của Chính phủ mới được thành lập, cụ Huỳnh Thúc Kháng - Quyền Chủ tịch nước đã dâng một tấm bản đồ Tổ quốc Việt Nam và một thanh gươm quý nhằm cáo với tổ tiên về đất nước bị xâm lăng và cầu mong tổ tiên phù hộ cho quốc thái dân an, thiên hạ thái bình

cùng nhau đoàn kết, đánh tan giặc xâm lược, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã có hai lần về thăm Đền Hùng (19-9-1954 và 19-8-1962). Tại đây Người đã có câu nói bất hủ: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Người còn nhắc: “Phải chú ý bảo vệ, trồng thêm hoa, thêm cây cối để Đền Hùng ngày càng trang nghiêm và đẹp đẽ, thành công viên lịch sử cho con cháu sau này đến tham quan”.

Năm 1995, ngày Giỗ Tổ Hùng Vương đã được Ban Bí thư ghi trong thông báo là ngày lễ lớn trong năm. Ngành văn hóa thông tin - thể thao phối hợp với các ngành chức năng đã tổ chức lễ hội trong thời gian 10 ngày (từ ngày 1-3 đến ngày 10-3 âm lịch).

Tại Nghị định số 82/2001/NĐ-CP ngày 6-11-2001 về Nghi lễ Nhà nước, trong đó có nội dung quy định cụ thể về quy mô tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương, cụ thể như sau:

- “Năm chẵn” là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là “0”; Bộ Văn hóa - Thông tin và UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể dự lễ dâng hương.

- “Năm tròn” là số năm kỷ niệm có chữ số cuối cùng là “5”; UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các đoàn thể dự lễ dâng hương.

- “Năm lễ” là số năm kỷ niệm có các chữ số cuối cùng còn lại. UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức lễ hội; mời lãnh đạo Bộ Văn hóa - Thông tin dự lễ dâng hương và tổ chức các hoạt động trong lễ hội.

Ngày 2-4-2007, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã phê chuẩn sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động cho người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (ngày 10-3 âm lịch). Kể từ đây, ngày 10-3 âm lịch hàng năm đã trở thành ngày lễ lớn - Quốc lễ mang ý nghĩa bản sắc văn hóa dân tộc.

Ngày 6-12-2012, UNESCO đã chính thức công nhận “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ”, biểu tượng của tinh thần đại đoàn kết, truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam, là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng là dịp để giáo dục truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân kiên cường chống giặc ngoại xâm giữ nước, đồng thời còn là dịp quan trọng để chúng ta quảng bá ra thế giới về một Di sản vô cùng giá trị, độc đáo, đã tồn tại hàng ngàn năm, ăn sâu vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của đồng bào cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài, là ngày để toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta cùng nguyện một lòng mãi khắc ghi lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước - Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”.

LỊCH SỬ, Ý NGHĨA NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC 30-4

Cách đây 45 năm, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, đã giành thắng lợi hoàn toàn. Ngày 30-4-1975 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi đưa đất nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta từ đây tập trung sức lực và trí tuệ hàn gắn vết thương chiến tranh xây dựng cuộc sống mới; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa.

Chiến thắng ngày 30-4-1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc. Quân và dân ta đã đánh thắng kẻ thù lớn mạnh và hung hãn nhất của loài người tiến bộ; kết thúc oanh liệt cuộc chiến đấu 30 năm giành độc lập tự do, thống nhất cho Tổ quốc; chấm dứt ách thống trị hơn một thế kỷ của chủ nghĩa thực dân cũ và mới trên đất nước ta; là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng thế giới, góp phần thúc đẩy cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì mục tiêu độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ động viên các dân tộc đang tiến hành công cuộc giải phóng dân tộc, chống chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Vào cuối năm 1974, đầu năm 1975, nhận thấy tình hình so sánh lực lượng ở miền Nam có sự thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam trong hai năm 1975 và 1976. Bộ Chính trị nhấn mạnh “cả năm 1975 là thời cơ” và chỉ rõ “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975 thì lập tức giải phóng hoàn toàn miền Nam trong năm 1975”. Bộ Chính trị cũng yêu cầu, cần tranh thủ thời cơ đánh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân, giữ gìn tốt cơ sở kinh tế, công trình văn hóa, giảm bớt sự tàn phá của chiến tranh. Sau chiến thắng của quân ta ở chiến dịch Tây Nguyên và chiến dịch Huế - Đà Nẵng, Bộ Chính trị đã nhận định: “thời cơ chiến lược đã đến, ta có điều kiện hoàn thành sớm quyết tâm giải phóng miền Nam” và đã đưa ra quyết định: “phải tập trung nhanh nhất lực lượng, binh khí kỹ thuật và vật chất giải phóng miền Nam trước mùa mưa”, đồng thời chiến dịch giải phóng Sài Gòn - Gia Định được Bộ Chính trị quyết định mang tên “chiến dịch Hồ Chí Minh”. Trước khi tấn công giải phóng Sài Gòn, quân ta đã tiến công Xuân Lộc và Phan Rang, đây là những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch để bảo vệ Sài Gòn từ phía đông.

Vào lúc 17 giờ ngày 26-4, quân ta đã nổ súng mở đầu chiến dịch, 5 cánh quân của ta đã vượt qua tuyến phòng thủ của địch để tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng. 10 giờ 45 phút ngày 30-4, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập, bắt toàn bộ nội các của Sài Gòn, Dương Văn

Minh vừa lên chức tổng thống ngày 28-4 đã phải tuyên bố đầu hàng không điều kiện. Đến 11 giờ 30 phút cùng ngày, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, báo hiệu sự toàn thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử.

Đại thắng mùa xuân 1975 đã chứng minh trí tuệ và tài thao lược của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, cũng như chứng minh tinh thần quật khởi của người dân Việt Nam trong đấu tranh chống ngoại xâm. Chiến thắng đã chấm dứt ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến ở nước ta, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, thống nhất đất nước, đồng thời mở ra một kỷ nguyên mới của dân tộc, cả nước cùng tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi này đã đi vào lịch sử nước ta và của thế giới, như một trang sử chói lọi, mang tầm quốc tế, tầm thời đại sâu sắc.

Ngày nay, trong công cuộc đổi mới của đất nước, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hi sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông ta đã chiến đấu anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta. Mỗi người dân Việt Nam nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; lập nhiều thành tích chào mừng các sự kiện, các ngày kỷ niệm trọng

đại trong năm 2020 - năm tiến hành đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

10 nội dung trọng tâm trong đợt thi đua 200 ngày

1. Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Trong đó, hoàn thành các chỉ tiêu tỉ lệ phường, xã đạt “Sạch, không xả rác ra kênh rạch” theo các mốc: đến ngày 30-4 đạt 50%, ngày 30-7 đạt 70%, ngày 23-9 ít nhất 90% phường, xã đạt tiêu chí “Sạch, không xả rác ra kênh rạch” (cuối năm 2019, tỉ lệ này là 30%). Yêu cầu: Mỗi quận, huyện có mô hình “Phường, xã sạch và xanh, thân thiện”.

2. Thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM. Giảm tỉ lệ vi phạm xây dựng không phép, sai phép so với 6 tháng đầu năm 2019: tới tháng 4-2020 giảm 50%, tháng 7-2020 giảm 65%; tháng 9-2020 giảm 75% (tháng 12-2019, TP.HCM đã giảm 36%). Yêu cầu: triển khai hướng dẫn xây dựng nhà cho công nhân và người lao động thuê theo mô hình mới do Sở Xây dựng hướng dẫn, cấp phép xây nhà cho hộ dân có nhu cầu và đúng quy định của pháp luật.

3. Triển khai quyết liệt liệt đề án “Xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2025”. Trong đó, triển khai giai đoạn 1 các trung tâm điều hành thông minh ở các Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Giao thông vận tải, hoàn thiện và phát huy Trung tâm Điều hành chỉ huy tích hợp (giai đoạn 1) của TP.HCM; triển khai Văn phòng thông minh tại Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội - HĐND TP.HCM và Văn phòng UBND TP.HCM. Triển khai Đề án Đô thị thông minh tại các quận, huyện; thành lập Công ty Cổ phần vận hành Trung tâm An toàn thông tin TP.HCM.

4. Đẩy mạnh triển khai dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), để đến năm 2021 khánh thành; dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành - Tham Lương) bàn giao mặt bằng vào tháng 6-2020 và khởi công vào tháng 10-2020.

5. Thúc đẩy, hỗ trợ để Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu giai đoạn 1, hoàn thành đúng thời hạn tháng 12-2020.

6. Công bố quy hoạch Khu Đô thị sáng tạo tương tác cao phía Đông TP.HCM, kêu gọi đầu tư, chuẩn bị cấp phép đầu tư ít nhất 1 dự án.

7. UBND TP.HCM và các Ban Thành ủy tổ chức xây dựng các đề án, kế hoạch, quy hoạch của 3 chương trình đột phá, 1 chương trình trọng điểm phát triển TP.HCM giai đoạn 2020 - 2025 để trình Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

8. Triển khai quyết liệt các hoạt động của Chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”.

9. Triển khai đấu thầu dự án, đấu giá đất cho khoảng 5 dự án tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

10. Hoàn thành Đề án: Điều chỉnh tỉ lệ phân chia các khoản thu ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2030 theo tinh thần Nghị quyết 54/2017/QH14 của Quốc hội và Đề án thí điểm mô hình Chính quyền đô thị tại TP.HCM, trình Bộ Chính trị tháng 4-2020 và Quốc hội.

Các hoạt động giám sát của HĐND thành phố về đất đai và dự án quy mô lớn

Trong đợt thi đua 200 ngày, Đảng đoàn HĐND TP.HCM chú trọng giám sát thực hiện các dự án trọng điểm, chính sách liên quan đến đất đai trên địa bàn TP.HCM...

Ngày 9-3, Đảng đoàn HĐND TP.HCM phát động đợt thi đua 200 ngày (từ ngày 6-3 đến ngày 23-9), chào mừng đại hội đảng các cấp.

Đảng đoàn HĐND TP.HCM thực hiện 10 nội dung trọng tâm. Trong đó, gắn với chủ đề năm của thành phố “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Đảng đoàn HĐND TP.HCM phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM giám sát các hoạt động gắn với chủ đề này; giám sát tình hình giải quyết hồ sơ hành chính

của người dân và doanh nghiệp tại Sở Tài nguyên - Môi trường TP.HCM.

Tập trung giám sát thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về thực hiện Cuộc vận động “Người dân TP.HCM không xả rác ra đường và kênh rạch, vì TP.HCM sạch và giảm ngập nước”; Chỉ thị 23-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn TP.HCM.

Đảng đoàn HĐND TP.HCM tập trung giám sát, khảo sát Đề án “Xây dựng TP.HCM thành đô thị thông minh giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”; hoàn thiện và nâng cao chất lượng ứng dụng “Kỳ họp ít giấy” tại các kỳ họp HĐND TP.HCM.

Đặc biệt, trong đợt thi đua này, Đảng đoàn HĐND TP.HCM chú trọng giám sát thực hiện các dự án trọng điểm, chính sách liên quan đất đai trên địa bàn TP.HCM. Trong đó, giám sát thực hiện dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Giám sát về xây dựng chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ, tái định cư bổ sung với các hộ dân trong khu đất khoảng 4,3 ha thuộc khu phố 1, phường Bình An, quận 2, theo Thông báo số 1483/TB-TTCP của Thanh tra Chính phủ.

Giám sát về kết quả tổ chức thực hiện công tác quản lý đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức hợp tác công tư (PPP) và một

số dự án PPP có quy mô lớn trên địa bàn TP.HCM.

Giám sát dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và số 2 (Bến Thành - Tham Lương).

Giám sát tiến độ thực hiện Dự án giải quyết ngập do triều khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu.

Giám sát việc quản lý, sử dụng nhà, đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.HCM.

Đề đợt thi đua đạt kết quả cao, lãnh đạo thành phố yêu cầu, cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động hưởng ứng phong trào thi đua 200 ngày bằng những hành động, công việc cụ thể, thiết thực; cố gắng mỗi người, mỗi tập thể góp phần nhỏ để cùng xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh. Sau đợt thi đua, cần có nhận xét, đánh giá cụ thể công việc của từng cá nhân gắn với nhiệm vụ được giao và khen thưởng các cá nhân có thành tích tốt.

Đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2020

UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn năm 2020.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm nay là tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 41/NQ-CP của Chính phủ; xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng,

thường xuyên của đơn vị; tập trung đấu tranh trên cả ba lĩnh vực: buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phân công lực lượng làm công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo hướng tập trung, chuyên sâu, phân định rõ trách nhiệm theo địa bàn, lĩnh vực và đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; xử lý nghiêm những cán bộ, công chức tiếp tay, dung túng hoặc có biểu hiện tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm việc chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức trong đơn vị, nhất là tại các vị trí dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Tăng cường công tác điều tra, xử lý buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, tập trung vào các đường dây, ổ nhóm, các đối tượng chủ mưu, cầm đầu; các thủ đoạn gian lận về giá, đo lường, chất lượng, xuất xứ, hợp thức hóa hóa đơn, chứng từ, tập trung vào nhóm các mặt hàng như: xăng dầu, hàng điện tử, điện lạnh, điện thoại, linh kiện máy công cụ, ô tô, xe máy đã qua sử dụng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc lá, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, rượu, nước ngọt, động vật hoang dã, quần áo, gỗ, vật liệu xây dựng...; kiên quyết không để xảy ra các điểm nóng về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn, lĩnh vực quản lý; đảm bảo tuân thủ chặt chẽ quy trình nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát; tránh trùng lặp nhưng cũng không bỏ qua kẽ hở; không gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và cản trở lưu thông hàng hóa trên địa bàn; kịp thời kiến nghị các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Tăng cường công tác quản lý thuế, kiểm tra sau thông quan, hoàn thuế giá trị gia tăng, khu thương mại, thị trường nội địa, các loại hình kinh doanh, dịch vụ dễ dẫn đến buôn lậu, gian lận thương mại như xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập, tái xuất, gửi kho ngoại quan, bán hàng miễn thuế, sản xuất xuất khẩu, gia công, vận chuyển hàng hóa từ biên giới vào nội địa; đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, thanh tra về tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, điều kiện sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thuộc diện quản lý chuyên ngành.

Thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng, sở, ngành, quận huyện, Mặt trận, đoàn thể, người dân, các cơ quan thông tin báo chí trong việc thực hiện các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và nhân dân về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; công khai kết quả điều tra, xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm răn đe, phòng ngừa chung.

TỪ THÀNH PHỐ ĐẾN PHƯỜNG XÃ

Phòng chống dịch bệnh gây thiệt hại sản xuất nông nghiệp

Năm 2020, UBND thành phố đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, dịch tả heo châu Phi và dịch cúm A/H5N1, không để gây thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp.

Đối với các điểm buôn bán gia cầm sống tại các huyện ngoại thành, lập danh sách từng địa điểm và chuyển cho các

quận, huyện xử lý. Đối với các trường hợp nuôi gia cầm tại các quận nội thành và ven nội thành, Chi cục Chăn nuôi và Thú y sẽ phối hợp với UBND các quận xử lý.

Về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố, Sở cần tiếp tục khai thác có hiệu quả các công trình đã đầu tư giai đoạn 2016 - 2019 và kết hợp phát triển sản xuất nhằm tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, ngoại thành; tiếp tục chuyển giao ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học vào sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng vật nuôi; phát huy hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã điển hình gắn với doanh nghiệp trong chuỗi liên kết giá trị, trong đó hợp tác xã đóng vai trò nòng cốt trong xây dựng và phát triển các chuỗi thực phẩm an toàn từ trang trại đến bàn ăn; đề xuất các giải pháp và chuẩn bị lực lượng để phòng chống hạn hán; theo dõi diễn biến thời tiết, lụt bão, cháy rừng, các sự cố đối với hệ thống đê điều, các công trình thủy lợi để ứng phó kịp thời với mọi tình huống, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

Hạn chế tổ chức các sự kiện, chương trình văn hóa chiếm dụng lòng đường, vỉa hè

UBND thành phố đã giao Sở Văn hóa và Thể thao lập kế hoạch tổ chức hàng năm đối với các sự kiện, chương trình văn hóa của thành phố có nhu cầu sử dụng tạm thời một phần lòng

đường, vỉa hè; trong đó xác định rõ quy mô, phạm vi chiếm dụng và thời điểm bắt đầu, kết thúc sự kiện.

Đối với các trường hợp do người dân tự tổ chức và có chiếm dụng tạm thời lòng đường, vỉa hè, UBND các quận huyện cần phối hợp với Sở Giao thông vận tải ban hành quy định phù hợp với điều kiện thực tiễn tại từng địa phương.

UBND các quận huyện cũng được giao rà soát các quỹ đất công trên địa bàn để xem xét, xây dựng các khu sinh hoạt chung, phục vụ tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các hoạt động tang lễ, đám cưới... cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế chiếm dụng lòng lề đường, vỉa hè trái phép gây cản trở, ảnh hưởng đến tình hình trật tự, an toàn giao thông.

UBND thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải sớm hoàn chỉnh dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 74/2008/QĐ-UBND ngày 23-10-2008 của UBND thành phố về quy định quản lý và sử dụng lòng đường, vỉa hè trên địa bàn; trong đó quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng ngành nếu để xảy ra việc chiếm dụng trái phép lòng lề đường, vỉa hè phục vụ mục đích ngoài giao thông.

*** Quận 1**

Phát huy vai trò là quận trung tâm

Năm 2019, quận 1 hoàn thành 16/17 chỉ tiêu đề ra, trong đó vượt 9 chỉ tiêu. Người dân và doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt tỉ lệ 71,09%; thu ngân sách

19.086 tỉ đồng, đạt 100,46%; nhiều hình thức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 19-CT/TU; quan tâm thực hiện Chỉ thị 23-CT/TU đã giảm 7 trường hợp xây dựng sai phép, giảm 13 trường hợp xây dựng không phép so với năm 2018...

Năm 2020, UBND quận 1 đề ra 25 chỉ tiêu trên các lĩnh vực. Trong đó, hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách 17.326 tỉ đồng; phát triển 4.547 doanh nghiệp mới; chấm dứt hoạt động chợ tạm Tôn Thất Đạm trong quý II-2020; 100% công trình khi khởi công xây dựng đảm bảo đủ điều kiện và được kiểm tra, giám sát theo quy định; giảm khoảng 80 hộ nghèo và 300 hộ cận nghèo theo tiêu chí mới của thành phố giai đoạn 2019 - 2020; tỉ lệ điều tra khám phá án hình sự bằng hoặc cao hơn năm 2019 (79,91%); giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đúng hạn đạt 99,8% lĩnh vực nhà đất và 100% đối với các lĩnh vực khác; người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến tại quận đạt trên 50%...

UBND quận 1 đề xuất 18 nội dung với các sở, ngành, UBND thành phố về: chính sách hỗ trợ chấm dứt hoạt động chợ tạm Tôn Thất Đạm; chủ trương hướng dẫn giải quyết dứt điểm một số trường hợp cụ thể trên lĩnh vực trật tự đô thị - nhà đất; đề xuất thành phố cho quận 1 thực hiện công trình triển lãm tranh ảnh nghệ thuật, tác phẩm điêu khắc, nghệ thuật tại Công viên 30-4 và công trình biểu diễn âm nhạc tại Công viên Tao Đàn; đưa khí N₂O vào danh mục chất cấm kinh doanh và sử dụng; về

tổ chức bộ máy, đề xuất duy trì 2 đơn vị độc lập Trung tâm Văn hóa quận 1 và Trung tâm Thể dục thể thao quận 1...

*** Quận Bình Tân**

100% hồ sơ giải quyết đúng hạn

Tổng kết công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019, quận Bình Tân đã thực hiện đạt 8/9 chỉ tiêu đưa ra trong cải cách hành chính của quận. Trong đó, nổi bật là các chỉ tiêu: tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn ở tất cả các lĩnh vực đều đạt 100% (chỉ tiêu đưa ra là 98%); mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt 98,97% (chỉ tiêu đưa ra 80%)...

Kết quả trên có được là nhờ quận thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, đáng chú ý là phát huy được trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành hoạt động cải cách hành chính; nâng cao vai trò giám sát, phản biện của HĐND các cấp, MTTQ, các đoàn thể - chính trị xã hội; kịp thời ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, góp ý hợp lý, phù hợp với thực tiễn địa phương từ cơ quan báo chí và người dân... Từ đó, những tồn tại, hạn chế được khắc phục, nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay về cải cách hành chính được triển khai và nhân rộng ở các cấp.

Một trong những mô hình, cách làm hay mang lại hiệu quả lớn trong cải hành chính ở Bình Tân là việc triển khai Dịch vụ công trực tuyến.

Sau 2 năm triển khai, đến nay quận Bình Tân có 61 thủ tục trực tuyến mức độ 3 (thuộc các lĩnh vực kinh tế, y tế, lao động, xây dựng, môi trường, hộ tịch, giáo dục, khen thưởng) và 13 thủ tục trực tuyến mức độ 4 (thuộc hai lĩnh vực lao động và xây dựng).

Tỉ lệ người dân tham gia dịch vụ công trực tuyến ở quận Bình Tân ngày càng tăng. Cụ thể, kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 năm 2016 đạt 4,28%, năm 2017 tăng lên 27,34%, năm 2018 đạt 51,38% và năm 2019 đạt 53,58% (9.156/17.087 hồ sơ); đặc biệt kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 4 đạt 85,4% (3.518/4.118 hồ sơ).

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác cải cách hành chính ở địa phương vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế: Ở một số cơ quan, đơn vị, lãnh đạo chưa xác định được tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, theo đó việc lãnh đạo, chỉ đạo chưa sâu sát, còn e dè, sợ trách nhiệm; chưa quyết tâm xử lý triệt để các hạn chế, đặc biệt là công chức có thiếu sót giải quyết hồ sơ hành chính. Trong thời gian tới, nơi nào giải quyết trễ hẹn hồ sơ hành chính, để người dân phản ánh, phiền hà, người đứng đầu đơn vị đó sẽ bị kỷ luật, xử lý trách nhiệm.

*** Quận Thủ Đức**

Hoàn thiện ứng dụng trực tuyến hỗ trợ người dân làm thủ tục hành chính

UBND quận Thủ Đức đã chính thức triển khai ứng dụng

“Thủ Đức trực tuyến” trên cơ sở tích hợp các dữ liệu, ứng dụng đang vận hành, nhằm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính hiệu quả hơn cũng như ghi nhận, góp phần giải quyết hiệu quả hơn các phản ánh của người dân.

Đây là một hoạt động cụ thể của quận Thủ Đức nhằm chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 – 3-2-2020) và Đại hội Đảng bộ quận Thủ Đức lần thứ VI nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới đại hội đảng các cấp cũng như thực hiện đề án “xây dựng TP.HCM trở thành đô thị thông minh”.

Được thí điểm từ quý IV-2019, thời gian qua, từ sự đóng góp ý kiến, nhất là ý kiến của người dân cũng như việc học tập và phát triển thêm các tính năng mới, quận đã tích hợp các dữ liệu và các ứng dụng khác, như hệ thống phần mềm một cửa điện tử, phần mềm giải quyết đơn thư hành chính và khiếu nại tố cáo, bản đồ hạ tầng đô thị, ứng dụng quản lý trật tự đô thị quận Thủ Đức...

Ứng dụng “Thủ Đức trực tuyến” sẽ bao quát nhiều nội dung, với 2 nhóm chính.

Thứ nhất là nhóm người dân cung cấp thông tin, sẽ ghi nhận các phản ánh về trật tự đô thị, hạ tầng đô thị, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, hồ sơ trễ hẹn; đánh giá sự hài lòng của người dân và những thông tin cần thiết trên địa bàn, đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền các cấp.

Thứ hai là nhóm hỗ trợ người dân, trong việc lấy số thứ tự thực hiện thủ tục hành chính (tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận qua mạng); tra cứu tình trạng giải quyết hồ sơ, tiến độ giải quyết đơn thư, khiếu nại; nộp hồ sơ trực tuyến; tra cứu thông tin quy hoạch, xây dựng và các thủ tục hành chính.

Bên cạnh việc xây dựng, hoàn thiện và cho ra mắt ứng dụng “Thủ Đức trực tuyến”, UBND quận cũng triển khai đầu tư đồng bộ trang thiết bị công nghệ thông tin các phòng ban và 12 phường, xây dựng phần mềm ứng dụng một cách trọng tâm, xuyên suốt, đồng bộ từ quận đến phường.

Tính từ năm 2014 đến nay, quận đã xây dựng hệ thống một cửa điện tử, hệ thống phần mềm giải quyết đơn thư và khiếu nại tố cáo, hệ thống phần mềm tác nghiệp tích hợp ISO điện tử với 99 thủ tục thuộc 13 lĩnh vực; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đặc biệt, quận cũng là địa phương đi đầu ứng dụng tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến.

Hiện nay, quận cũng đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL, theo yêu cầu xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở cho thành phố) với gần 1,5 triệu trang tài liệu, có chức năng tự động thu thập văn bản, hồ sơ, bóc tách, số hóa, cập nhật vào kho lưu trữ số từ phần mềm quản lý văn bản - hồ sơ công việc.

Quận đang tiếp tục tạo lập CSDL đầu kỳ cho dữ liệu hộ tịch (khai sinh, khai tử, kết hôn, nhận cha, mẹ, con) với gần 1

triệu trang tài liệu; CSDL hồ sơ lĩnh vực quản lý đô thị với hơn 2,6 triệu trang tài liệu để phục vụ người dân trên địa bàn quận và thành phố.

Song song đó, quận cũng chủ động phối hợp các đơn vị liên quan đề xuất chủ trương thực hiện dự án “Trung tâm giám sát hình ảnh camera quận Thủ Đức” và dự án “hệ thống cảnh báo thông minh” với kinh phí gần 100 tỉ đồng. Các dự án sẽ đầu tư xây dựng trung tâm giám sát hình ảnh, tích hợp hệ thống camera giám sát an ninh công cộng, hệ thống cảnh báo cháy, nổ và các cảm biến thông minh, sử dụng hệ thống máy học với trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phân tích, dự báo, cảnh báo tự động nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, trấn áp các loại tội phạm cũng như xử lý kịp thời các tình huống bất ngờ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; sớm đưa Thủ Đức thành quận có cuộc sống tốt - văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

** Huyện Bình Chánh*

Tổ chức lại Công viên Văn hóa Láng Le, Trung tâm Hoa kiểng và Dịch vụ nông nghiệp

UBND thành phố đã quyết định tổ chức lại Công viên Văn hóa Láng Le, Trung tâm Hoa kiểng và Dịch vụ nông nghiệp huyện Bình Chánh thành Trung tâm Quản lý các di tích lịch sử, dịch vụ văn hóa huyện Bình Chánh. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Bình Chánh.

Trung tâm Quản lý các di tích lịch sử, dịch vụ văn hóa

huyện Bình Chánh đầu tư cơ sở hạ tầng hoặc hợp tác đầu tư xây dựng các hạng mục công trình để sử dụng đất có hiệu quả, đáp ứng mục tiêu hoạt động của đơn vị; được liên doanh, liên kết hoạt động đào tạo với doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để tổ chức hoạt động; được huy động, nhận tài trợ, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện xã hội hóa các hoạt động.

Trung tâm cũng tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, lịch sử, chính trị gắn với nhiệm vụ tuyên truyền, cổ động chính trị và phục vụ nhu cầu sinh hoạt vui chơi, giải trí, tham quan, du lịch của nhân dân và du khách; thực hiện dịch vụ chăm sóc cây xanh tại các công trình lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện; thực hiện quản lý, duy tu, bảo dưỡng và tổ chức các hoạt động, sự kiện gắn với các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn huyện (Khu truyền thống cách mạng Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968, Di tích lịch sử Rạch Già - Hưng Long, Khu di tích lịch sử Dân công hỏa tuyến Mậu Thân 1968, xã Vĩnh Lộc A, Khu di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò...); cung cấp dịch vụ trồng và chăm sóc rừng phòng hộ; cung cấp dịch vụ thiết kế, thi công, trồng và chăm sóc các loại hoa, cây kiểng, cây ăn trái, thảm cỏ, cây xanh; ký gửi hoa kiểng, cây giống; dịch vụ cày xới đất, cải tạo vườn tạp cho cá nhân, hộ gia đình, chủ vườn, cơ quan, đơn vị, tổ chức có nhu cầu...

** Phường 19, quận Bình Thạnh*

Khi đảng viên làm trước

Tính đến nay, trên địa bàn phường 19, quận Bình Thạnh, có 772 mắt camera đã được gắn tại các tuyến đường, hẻm để giám sát tình hình an ninh trật tự. Đây là kết quả của sự đồng thuận và đóng góp của người dân đối với công trình lắp đặt camera giám sát trên địa bàn. Hiện, phong trào này đã và đang được thực hiện rộng khắp trong từng khu phố, tổ dân phố. Qua theo dõi trên hệ thống camera giám sát, nhiều lần công an phường đã bắt được tội phạm và phường đã giải quyết dứt điểm được một số điểm đen tồn đọng rác.

Đồng chí Lê Phi Hùng, Bí thư Đảng ủy phường, chia sẻ, để người dân đồng thuận, chung tay cùng với chính quyền thực hiện các công trình an sinh xã hội, Đảng ủy phường và các đảng viên luôn xác định phải là người đi trước, làm trước. Trong các công trình, nếu người dân đóng góp một phần thì đảng viên góp gấp đôi. Khi thực hiện mở rộng hẻm, hầu hết đảng viên đều tự nguyện lùi sân nhà, đập bỏ phần tường nhà mình trước để người dân tin tưởng thực hiện theo. Người dân chỉ đồng thuận khi có niềm tin. Mà sự tin tưởng của dân chỉ đặt vào chính quyền khi tận mắt thấy các công trình an sinh xã hội phục vụ dân ngày càng nhiều. Do đó, trong mọi hoạt động, ngoài sự đi đầu của đảng viên, chúng tôi đều để dân cùng thực hiện, cùng tham gia giám sát □

THUE

THUE